

รายงานแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2562

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา

จุดที่ควรพัฒนาจาก กรรมการประเมิน	กิจกรรม/โครงการ (เพื่อการดำเนินการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง)	แผนการดำเนินการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ
1. จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ควรวหาวิธีการเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา ให้ได้ตามแผน	จัดกิจกรรม/workshop เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยสอดแทรกการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	ดำเนินการต่อเนื่อง	- ประธานหลักสูตรฯ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-
2. นักศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ควรวหาแนวทางให้นักศึกษาจบตามระ ยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์	1. กำหนดให้นักศึกษาจัดส่งรายงาน ความก้าวหน้าในการศึกษาทุก ภาคการศึกษา 2. จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้า ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง	ดำเนินการต่อเนื่อง	- ประธานหลักสูตรฯ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-
3. หลักสูตรไม่ได้สอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม	ดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการจัดทำกระบวนการในการสำรวจ ความคิดเห็น	1. ดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อหลักสูตร 2. จัดทำกระบวนการ/กลไกในการ สอบถามข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร	มีนาคม 2564	- ประธานหลักสูตรฯ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	-

<p>4. ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์และเร่งการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. วางแผนและติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุก ๆ 6 เดือน 2. เข้าอบรมการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของหน่วยงานมหาวิทยาลัย" 	<p>ดำเนินการต่อเนื่อง</p>	<p>- ประธานหลักสูตรฯ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร</p>	<p>-</p>
<p>5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ</p>	<p>- ติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ - อบรมการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิจัยที่ทันสมัย 3. ส่งนักศึกษาไปอบรมการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 	<p>ดำเนินการต่อเนื่อง</p>	<p>- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร</p>	<p>-</p>
<p>6. การรับนักศึกษาต่างชาติ</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในภาษาอังกฤษ 2. หาทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 	<p>ดำเนินการต่อเนื่อง</p>	<p>- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร</p>	<p>-</p>

<p>7. การพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว บรวมหลักสูตร วท.ม.โรคพืชวิทยา กับ วท.ม.กีฏวิทยา</p>	<p>- สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลั กสูตรฯ</p>	<p>1. กำหนดกลุ่มและวิธีการได้มาซึ่งข้ อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>2. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3. จัดประชุมร่วมกับหลักสูตรกีฏวิ ทยาเพื่อประเมินผลความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคว ามพร้อมในการควบรวมหลักสูตร</p>	<p>มีนาคม 2564</p>	<p>- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร</p>	<p>-</p>
--	--	---	--------------------	-----------------------------------	----------

ลงชื่อ....ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา.....

วันที่ ...14.../....มกราคม..../2564